

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông.

Trả lời công văn số 122/TST-KTTKTC ngày 3/3/2008 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông về khoản chi phí thay hoá đơn trong công tác lắp đặt công trình viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

**1. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở):**

Tại điểm 2.12 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn những khoản chi sau đây không tính vào chi phí hợp lý: "...Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước".

Căn cứ hướng dẫn trên thì chi phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) không vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính mới được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chế độ chi phụ cấp cho cán bộ, công chức đi công tác hiện nay đang được hướng dẫn cụ thể tại Mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

**2. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (bao gồm tiền đi lại và tiền ở), tiền xăng xe, tiền thuê nhân công vận chuyển bốc vác trong công tác lắp đặt thiết bị viễn thông:**

Xuất phát từ đặc thù hoạt động công tác lắp đặt thiết bị viễn thông của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật viễn thông là công việc liên tục, thường xuyên trên địa bàn rộng, phân tán trên cả nước, phải làm tại những nơi ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới, hải đảo. Tính chất công việc liên tục, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan như: thời tiết, dân cư xung quanh... Tại các địa bàn làm việc thường không có dịch vụ ăn, nghỉ,

phương tiện đi lại và việc thuê mướn nhân công nên không có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định.


Với chức năng và nhiệm vụ có những đặc thù như trước đây, do đó Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông tiếp tục áp dụng cơ chế khoán các khoản chi phí như: tiền công tác phí (bao gồm tiền đi lại và tiền ở), tiền xăng xe, tiền thuê nhân công vận chuyển bốc vác trong công tác lắp đặt thiết bị viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới, hải đảo vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết lại các khoản chi phí đã được khoán trước đây để xem xét mức khoán đã xây dựng có phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Việc xây dựng cơ chế khoán phải tính toán chặt chẽ trên cơ sở định mức và đem lại hiệu quả kinh tế đã được Tập đoàn Bru chính viễn thông Việt Nam phê duyệt. Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện khoán chi phí này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục thuế TP.HN
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương